

ing, do HĐH Symbian đã quá cũ kỹ. Các ứng dụng gần đây cũng chỉ chủ yếu là những bản cập nhật, không có những "phát kiến" mới, lại lại sự mới mẻ cho người dùng. Symbian cũng chuyển qua màn hình cảm ứng, nhưng là phát triển trên nền HĐH cũ, cũng không thể đem lại "cảm giác mới" cho người dùng. Symbian do đó chắc chắn sẽ đi xuống.

GSM.VN giờ đây cũng bắt đầu tập trung phát triển box iPhone. Một số mod của box ở nước ngoài. Tuy hiện nay, box iPhone ở GSM.VN vẫn chưa phát triển như ý muốn, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng là một định hướng quan trọng để phát triển.

**Hien nay, có lẽ GSM.VN là diễn đàn ít được thương mại hoá" nhất. Cái này có vẻ đi ngược lại xu hướng chung?**

Chủ nhân và chủ của GSM.VN là anh Tuấn Anh. Tuấn Anh Tuấn Anh, GSM.VN không quan trọng để kinh doanh mà vẫn xem đây là sân chơi riêng về BTDD. Do đó, định hướng của GSM.VN vẫn là sân chơi chung cho mọi người, hạn chế đi vào tính thương mại và cố gắng duy trì và phát triển theo định hướng này.

**Ước biết GSM.VN đã có một số phần mềm được dự án "chung sức" (xin xem thêm bài "Phần mềm không dành để bán, số tập số 16 - 10/09/2009). Chúng tôi cũng biết một số doanh nghiệp muốn đầu tư thêm vào những phần mềm này để có thể thương mại hoá sản phẩm. Ý kiến của anh về những phần mềm này thế nào?**

Trong sinh nhật lần 6 vừa rồi chúng tôi cũng tổ chức kết chương trình "Chung sức lần 3" với nhiều phần mềm hệ thống bản đồ offline đầy đủ 63 thành phố chạy trên phần mềm SmartCOM, dung lượng hơn 1 GB (ô mức zoom 12, 13). Chương trình này có hơn 30 người tham gia và kéo dài 4 tháng mới xong. Mức độ chi tiết đến tôi không hề nhỏ.

Đây là những phần mềm do nhóm "Chung sức", bao gồm các thành viên nhiệt tình của diễn đàn GSM.VN cùng làm. Do đó, để có thể thương mại cần sự đồng ý chung của cả nhóm.



**Có người nói, giờ giải trẻ càng ngày càng càng ít thời gian. Do cũng là lý do khi Yahoo 360! ngưng hoạt động thì một số lượng lớn chuyển qua Facebook. Mô hình diễn đàn có vẻ "hơi cũ". Không biết ý kiến của anh về vấn đề này thế nào trong việc thu hút các bạn trẻ gia nhập vào diễn đàn.**

Như thống kê ở trên, hàng ngày chúng tôi có khoảng 350 member mới đăng ký. Số lượng khách hàng ngày khoảng 2,000 người.

Chúng tôi cũng đang có những thảo luận để khuyến khích các bạn tham gia nhiều, cũng như khuyến khích các thành viên post bài. Thêm vào đó, cũng có thể sẽ bỏ bạn (hạn chế) đối với những thành viên có kiến thức tốt và vẫn còn muốn tham gia diễn đàn.

**Nói riêng về cá nhân anh, thường thì các admin, supermode các diễn đàn về công nghệ rất trẻ, có lẽ anh là lớn nhất với một công việc với một doanh nghiệp gia đình tương đối bận. Vậy thời gian đâu để anh dành cho diễn đàn?**

Tôi tham gia diễn đàn từ năm 2005 sau khi mua điện thoại Nokia 6630. Khi đó, đối với tôi, Symbian còn quá mới, vì vậy, tôi phải lên Internet xem thông tin, từ đó "kết" luôn diễn đàn GSM.VN.

Do đặc điểm công việc tôi vẫn có thể giúp đỡ được cho diễn đàn. Một phần, tôi cũng có sự đam mê nhất định liên quan đến điện thoại. 80% số MOD của chúng tôi cũng vậy, làm những công việc không liên quan đến điện thoại, nhưng vẫn cùng tham gia điều hành diễn đàn về điện thoại. Chúng tôi hoạt động vì sự đam mê.

Sau 6 năm hình thành và phát triển, GSM.VN có gần 350,000 thành viên với hơn 100 ngàn chủ đề, 1,100,000 bài viết. Trung bình 1 ngày hiện nay có khoảng 350 thành viên đăng kí mới, 100 topic, 1,000 bài post mới, 500 thành viên và gần 2,000 khách online cùng lúc.